



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรับ 2925
วันที่ 23 ก.ค. 2564
เวลา 16:58

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ อว ๐๖๓๗.๑๑/

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำชับให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งผลปรากฏว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าบัญชีผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีได้เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต จึงให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีทุกโครงการ ให้ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานการเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินและการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้ และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

๒. การเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดทำโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนัยสำคัญของหน่วยงานผู้เบิกขอ ๔ (หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด) และข้อ ๑๕ โดยต้องเป็นการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรงเท่านั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสำรองเงินจ่ายก่อนทุกกรณี เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งหากไม่รับสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วอาจทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

/๓. การขอเบิกเงิน ...